
Athugasemdir frá Umhverfis og skipulagssviðs Reykjanesbæjar bárust með tölvupósti 10. des. 

2012 

 

Sæl vertu og takk fyrir þetta  

 

Finnst ykkur ekki að það mætti koma fram að í Reykjanesbæ er rúmlega 42%(persónueiningar) 

fráveitu sem fer í gegnum hreinsistöð (60 % ef miðað er við íbúðir)  og önnur 20% sem fara - 2 metar 

undir stórstreymisfjöru og einungis um 14% sem fer hvorki í gegnum hreinsistöð, né fara niður fyrir 

stórstreymisfjöru. Við smábátahöfnina er ein útrás sem ekki hefur verið farið í og það er vegna 

framkvæmda í Helguvík og því finnst mér þetta orðalag frekar einkennilegt.    

 

Hver er rétta leiðin til að koma þessum athugasemdum á framfæri ??  

 

Kveðja 
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Sími /telephone                +354 421 6700 

Beint innval / direct line   +354 421 6739 

Fax                                      +354 421 4667 

Veffang                                reykjanesbaer.is 

 


